



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
31 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 30 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,528 ราย ผู้ป่วยสะสม 154,307 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 24 ราย เสียชีวิตสะสม 1,012 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 48,051 ราย อาการหนัก 1,209 ราย ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 389 ราย ฉีดวัคซีนไปแล้ว 3,548,330 โดส แบ่งเป็น เข็มแรกกว่า 2.4 ล้านคน และครบ 2 เข็ม 1,090,000 คน **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 171,007,384 ราย เสียชีวิต 3,556,218 ราย รักษาหาย 153,105,161 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ มาเลเซีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 5 รัฐบาลเตรียมล็อกดาวน์ทั่วประเทศพร้อมเพิ่มศูนย์ฉีดวัคซีน **อังกฤษ** อนุมัติใช้วัคซีนจอห์นสันฯ แบบฉีดโดสเดียว **เมียนมาร์** ขาดแคลนหน้ากากบุคลากร-เครื่องมือรักษา **เวียดนาม** ประกาศผลการตรวจดีเอ็นเอผู้ป่วยโควิด 19 หลายคนในประเทศ พบการกลายพันธุ์แบบลูกผสมระหว่างสายพันธุ์อินเดียกับสายพันธุ์อังกฤษ ซึ่งแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยพบแล้วใน 30 เขตเทศบาลและจังหวัดจากทั้งหมด 63 เขตและจังหวัดทั่วประเทศ **อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 165,553 ราย เสียชีวิต 3,460 ราย กรุงนิวเดลีขยายล็อกดาวน์อีก 1 สัปดาห์ ขณะที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกลับมาเปิดดำเนินการได้ **จีน** เมืองกวางโจวสั่งล็อกดาวน์ย่านที่อยู่อาศัยและสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ภายในที่พัก เพื่อตรวจค้นหาเชิงรุกหลังพบติดเชื้อเพิ่มขึ้น 20 ราย

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. หมายเหตุยาคุมกำเนิด 1 เดือนก่อนฉีดวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : facebook/IG MGRonline

-นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร โปสท์เฟซบุ๊กกรณีการใช้ยาคุมกำเนิดกระตุ้นการเกิดลิ่มเลือด ระบุ หากกังวลและต้องฉีดวัคซีนโควิด ควรหยุดยาคุมชนิดฉีกล่วงหน้า 3 เดือน และชนิดรับประทานล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงเกิดลิ่มเลือดอุดตัน

2. ผลข้างเคียงจากวัคซีนซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : Twitter

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @thisisfoi1npsw ทวิตภาพและข้อความ ระบุ น้องสาวเป็นนักศึกษาพยาบาล ถูกบังคับให้ฉีดวัคซีน sinovac เมื่อ 21 พ.ค. ผ่านไป 2 วัน เริ่มมีผื่นขึ้น นูน แสบ แพทย์ยังหาสาเหตุไม่ได้ ขณะนี้นอนดูอาการ

3. การระบาดในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, mcoot)

-**สระบุรี** เร่งตรวจเชิงรุกคลังสตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ พบติดเชื้อแล้ว 391 ราย เป็นคนกัมพูชา 240 ราย คนไทย 151 ราย **พระนครศรีอยุธยา** พบการติดเชื้อในโรงงานเครื่องมือแพทย์ อ.เสนา 20 ราย อยู่ระหว่างรอผล 85 ราย **ฉะเชิงเทรา** ผู้ว่าฯ สั่งปิด บ.ยูเนียนโซจิรุชิ จก. อ.บางปะกง เฉพาะส่วนที่พบผู้ติดเชื้อ หลังมีผู้ติดเชื้อ 84 ราย **สงขลา** พบผู้ต้องขังในเรือนจำติดเชื้อเพิ่ม 58 ราย สะสม 84 ราย นพ.อนุรักษ์ สารภาพ รองนพ.สสจ.สงขลา จะคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้ไม่ติดเชื้อ จัดตั้งรพ.สนามในเรือนจำแล้วผู้ต้องขังติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ส่วนรายที่มีอาการจะส่งไปรักษาที่รพ. **เชียงใหม่** ผู้ติดเชื้อในเรือนจำเพิ่ม 173 ราย จากการตรวจหาเชื้อรอบที่ 2 ยอดสะสมเพิ่มเป็น 4,170 ราย รักษาหาย 3,768 ราย ยังรักษาอยู่ 269 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, mcootnationtv, thaipbs, kapok mcoot)

-ซีพีเอฟ ชี้แจงกรณีพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จ.สระบุรี ติดโควิดหลายราย ว่า พนักงานที่ติดเชื้อไม่ได้ปฏิบัติงานที่สัมผัสผลิตภัณฑ์อาหารล่าสุดสั่งกักตัวผู้เสี่ยงสูงแล้ว และโรงงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ สธ. และศบค. อย่างเข้มข้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ

-คลังสตอร์โรงงานถลุงมือยาง บ.ศรีตรังโกลฟส์ จ.ตรัง พบติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย ผู้ว่าฯ ร่วมกับ อบจ.ตรัง จัดสรรงบฯ 80 ล้านบาท สั่งซื้อวัคซีนซิโนแวค 1 ล้านโดส หลังยอดจัดสรรวัคซีนลดลง เพื่อเร่งหยุดการแพร่ระบาดในโรงงาน

4. สถาบันบาราศาฯ ชี้แจงข้อมูลตลาดเคลื่อน

สื่อที่นำเสนอ : facebook

-เพจสถาบันบาราศาคนราดูร ชี้แจงเกี่ยวกับคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนซิโนแวค ที่เผยแพร่เมื่อ 24 พ.ค. อาจทำให้เกิดความเข้าใจตลาดเคลื่อนและมีผลกระทบกับกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยระบบประสาท หญิงหลังคลอด ผู้ป่วยที่รับประทานยากลุ่มยาลดน้ำหนัก และผู้ป่วยที่รับประทานยากลุ่มอื่นๆ ตามประกาศ ขอให้สอบถามและปรึกษาแพทย์ที่รักษาอยู่ประจำ

5. เจริญขอรับบริจาควัคซีนจากสหรัฐฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ntiontv

-มีรายงานว่า ระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ นางเวนดี้ อาร์. เซอร์แมน รมว.ก.การต่างประเทศ สหรัฐฯ ในวันที่ 2 มิ.ย.นี้ คาดว่าหลายฝ่ายจะเสนอให้มีการพูดคุยเรื่องวัคซีนเพื่อเจริญขอรับบริจาควัคซีนที่สหรัฐฯ มีมากเกินความต้องการในขณะนี้ แต่เนื่องจากไทยไม่ได้เข้าโครงการโค

แม้จะยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการรับบริจาค แต่หลังจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สามารถจัดหาและนำเข้าวัคซีนได้เอง อาจมีการส่งวัคซีนผ่านช่องทางนี้ได้

6.การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, kapok)

-เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความว่า รัฐบาลสั่งซื้อวัคซีนแอสตรา จากเกาหลี 5 แสนโดส เพื่อใช้ให้ทันวันที่ 7 มิ.ย.นี้ และสั่งซื้อโนแวกอีกมากกว่า 3 ล้านโดส สำหรับใช้แทนแอสตรา ที่ขาดไป โดยคนที่ลงทะเบียนไว้ส่วนหนึ่งจะได้รับการเชิญชวนให้ฉีดซิโนแวคแทน และมีการบังคับให้พร.ฉีดจากขวดละ 10 โดส ให้ได้ 12 โดส

7.ปลดล็อคอปท.จัดหาวัคซีนทางเลือก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ อปท.หลายแห่งมีมติให้นำงบประมาณส่วนใหญ่จัดซื้อวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชน แต่มีอุปสรรคที่ก.มหาดไทยอ้างอิงคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินวันที่ 29 ม.ค. 2564 ที่ระบุว่าไม่สามารถให้อปท.จัดซื้อจัดหาวัคซีนโดยตรงจากผู้ผลิต จึงอยากให้ก.มหาดไทยปลดล็อคให้อปท. มีสิทธิจัดซื้อจัดหาวัคซีนจากผู้ผลิตได้เพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐ

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เปิดเผยว่า อบจ.ติดขัดระเบียบบางข้อจึงจัดซื้อวัคซีนเองไม่ได้ ควรไปหารือกับก.มหาดไทย ส่วนที่บางฝ่ายเสนอให้อปท.ติดต่อขอซื้อจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนได้โดยตรง ขณะนี้บริษัทผู้ผลิตยังต้องขายให้หน่วยงานภาครัฐ ทำให้อปท.ไม่สามารถขอซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง ถ้าต้องการจะจัดซื้อในช่วงนี้ ต้องติดต่อหน่วยงานอย่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผย 16 วัน รพ.บุษราคัม รักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง 1,154 ราย หายกลับบ้านได้แล้ว 325 ราย อยู่ระหว่างรักษา 780 ราย โดยผู้ป่วยอาการหนักได้ส่งต่อไปรักษาในรพ. สังกัด สธ. เครือข่ายโรงเรียนแพทย์และกรมการแพทย์แล้ว 49 ราย ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนเตียงรักษาผู้ป่วยหนักในรพ.พื้นที่กทม. นอกจากนี้ ทีมสุขภาพจิต MCATT ได้เฝ้าระวังประเมินสุขภาพจิตในผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา ตั้งแต่ 14 - 29 พ.ค. 2564 พบมีอาการนอนไม่หลับ วิดกกังวล เกิดความเครียด ได้เฝ้าระวังและให้คำปรึกษา ส่วนผู้ป่วยที่มีประวัติจิตเวช 2 ราย ได้รับการดูแลจนแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ 1 ราย และส่งต่อรักษาตามอาการอีก 1 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, ประชาไท, สปริงนิวส์, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, TNN, nationtv, thebangkokinsight, thestandard, workpointtoday, soudhitalk)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ว่า สธ. ออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยโรคโควิด 19 ฉบับที่ 3 เพิ่มสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรีจากสถานพยาบาลเอกชน และยังได้เพิ่มสิทธิในการเบิกจ่ายค่าพาหนะขนส่งผู้ป่วยทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ

-อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชักชวนครอบครัวไทยพร้อมใจฉีดวัคซีน ผ่านกลไก อสม. และยุวอสม. ร่วมเคาะประตูบ้านและนำครอบครัว อสม. ทุกภาคทั่วประเทศมาฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-อธิบดีกรมอนามัย เผย กรมฯ ใช้ 8 มาตรการยกระดับป้องกันโควิด 19 ในตลาดสดพื้นที่สีแดงเข้มย้ำผู้ประกอบการตลาดประเมินผ่าน Thai Stop COVID Plus และเฝ้าระวังความเสี่ยงกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ผู้ปฏิบัติงาน แรงงานต่างด้าว และผู้ใช้บริการโดยให้ประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ไทยเซฟไทยพร้อมให้ปฏิบัติตามมาตรการของสธ.อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, คมชัดลึก, kapook, pptvhd36)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย มาเลเซียมีผู้ติดเชื้อรายใหม่และเสียชีวิตสูง และประกาศล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ 1-14 มิ.ย.นี้ ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กจึงหารือเรื่องคนไทยที่อาจพยายามหาทางกลับบ้านทางชายแดน จังหวัดที่เป็นห่วงคือ สงขลา ยะลา นราธิวาส และสตูล ขอความร่วมมือก.มหาดไทย พื้นที่ ผู้ว่าฯ บูรณาการการเฝ้าระวังร่วมกัน

-การลงทะเบียนโครงการไทยร่วมใจ วันที่ 29 พ.ค. มีผู้แจ้งความประสงค์สะสม 1,869,036 ราย ส่วนระบบหมอพร้อม มี 2 กลุ่มเป้าหมายจองคิวฉีดวัคซีนสะสม 8,099,436 ราย เป็นกรุงเทพฯ 977,795 ราย และต่างจังหวัด 7,121,641 ราย ซึ่งในส่วนของหมอพร้อมจะหยุดให้บริการจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ชั่วคราว ตั้งแต่ 31 พ.ค. เป็นต้นไป

-ในพื้นที่กทม. มีแคมป์คนงาน 409 แคมป์ ได้ให้ ผอ.เขตไปชี้แจงขอความร่วมมือและเรียก 134 บริษัทก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนมาหารือเพื่อขอความร่วมมือดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในสถานที่พักของคนงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานต้องขออนุญาตสำนักงานเขตก่อน โดยในวันที่ 1-10 มิ.ย. จะตรวจเชิงรุกแคมป์คนงาน 30 แคมป์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สธ. นำเข้าวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" เพิ่มโอกาสการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนทุกระดับ และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รวบรวมการอุดมศึกษาฯ แลกผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม Cold Chain Logistics การพัฒนาโซ่ความเย็นของวัคซีน COVID-19 เพื่อควบคุมอุณหภูมิและติดตามตรวจสอบย้อนกลับในการขนส่งและเก็บรักษา รวมถึงการส่งมอบนวัตกรรมห้อง ICU ความดันลบสำหรับติดตั้งในรพ.และรพ.สนามแก่ รพ.ธรรมศาสตร์ รพ.ศิริราช ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรมการแพทย์และกทม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, nationtv

-ชาว จ.บุรีรัมย์ ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิดผ่านระบบ BURIRAM IC ต่อเนื่อง ล่าสุดยอดกว่า 7 แสนคน เข็มแรกฉีดไปแล้วเกือบ 40,000 คน เน้นกลุ่มบุคคลและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปไม่ต่ำกว่า 9 แสนคน ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ

-รมช.มหาดไทย เผย หลังจากราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรกเดือน มิ.ย.นี้ 1 ล้านโดส มีหลายหน่วยงานต้องการซื้อวัคซีน รวมถึงอปท. ซึ่งมีงบจัดหาวัคซีนทางเลือกได้และหากดูแลคนกลุ่มไหนแล้ว สธ.ไม่ต้องดูแลกลุ่มนั้น โดยผู้ว่าฯ จะเป็นผู้ประสานข้อมูล โดยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จะหารือผู้รับผิดชอบเพื่อแบ่งพื้นที่และจัดสรรกลุ่มคนเพื่อให้วัคซีนได้เร็วและมีวิธีการป้องกันความซ้ำซ้อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ก.แรงงาน เปิดตรวจโควิด 19 ที่สนามไทย-ญี่ปุ่นดินแดง ถึง 31 พ.ค. 2564 เป็นวันสุดท้าย เพื่อเร่งปรับปรุงสถานที่เตรียมฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตน มาตรา 33

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

วันงดสูบบุหรี่โลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย

-อยากให้ สธ.ใช้โอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. ทบทวนมาตรการควบคุมยาสูบที่ผ่านมามาช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้มากน้อยเพียงใด และจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อช่วยผู้ที่ยังไม่เลิกหรือเลิกไม่ได้ รวมทั้งสะท้อนความสำเร็จและความล้มเหลวของมาตรการในปัจจุบัน เพื่อเป็นบทเรียนในการรณรงค์ควบคุมยาสูบให้ประเทศไทยสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ลงได้อย่างแท้จริง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์บทบรรณาธิการสยามรัฐ

-ประเทศไทยเคยมีชื่อเสียงในการรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ มีกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ แต่ในยุครัฐบาลปัจจุบัน ประเทศไทยกลับสอตบการใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ขณะที่อังกฤษเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก ราคายาสูบของไทยถูกกว่าอังกฤษมากและหาซื้อได้ง่าย ไทยเก็บภาษียาเส้นในอัตราที่ต่ำมากต่างจากอังกฤษที่มีการปรับขึ้นภาษีสม่ำเสมอทุกปี นอกจากนี้ อังกฤษให้ยาเลิกบุหรี่เบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลได้ตั้งแต่ปี 2544 และปัจจุบันมีวางขายทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อ แต่ไทยเบิกไม่ได้ ทำให้การจัดบริการเลิกบุหรี่ไม่เต็มรูปแบบ และอังกฤษยังตั้งเป้าเป็นประเทศปลอดบุหรี่ให้ได้ในปี 2573

พีชกระท่อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายสันหัตต์ เดชเกิด หมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองจากสธ. ประธานวิสาหกิจชุมชนบริหารและพัฒนาการเกษตร ต.ช้างแรกร อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ป.ป.ส.เห็นชอบให้ 8 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.ช้างแรกร เป็นพื้นที่ผ่อนปรนพิเศษเพื่อปลูกและเสพใบกระท่อมสำหรับการวิจัย รวมทั้งนำมาใช้ในการรักษาโรคตามวิถีชุมชนและแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยอนุญาตให้ครอบครองพีชกระท่อม 1,036 ต้น โดยติดคิวอาร์โค้ดและใช้แอปพลิเคชันขึ้นทะเบียน